

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

แหล่งข่าวเผยสหรัฐเตรียมชะลอเก็บภาษีรถยนต์ยุโรปออกไปอีก 6 เดือน แหล่งข่าวเปิดเผยต่อสำนักข่าว CNBC ว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษีต่อรถยนต์นำเข้าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากไม่ต้องการเปิดสงครามการค้ากับยุโรป ขณะที่สหรัฐยังคงมีความขัดแย้งทางการค้ากับจีน ทั้งนี้ ปรณ.ทรัมป์มีเวลาจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐหรือเวลา 11.00 น.ในวันเสาร์ตามเวลาไทย ในการประกาศขึ้นภาษีต่อรถยนต์นำเข้าจากยุโรป หลังจากที่เขาเคยขู่ว่าเมื่อปีที่แล้วว่าจะขึ้นภาษีดังกล่าว สูงระดับ 20% โดยอ้างว่าตัวเลขขาดดุลการค้าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐ ตามกฎหมายสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐยังคงมีเวลาอีก 180 วันในการทำการตัดสินใจในเรื่องการจำกัดภาษีดังกล่าว ควบคู่กันที่สหรัฐกำลังเจรจากับทางยุโรป (อินโฟเควสท์)

สหรัฐสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอิรัก หนีภัยคุกคามจากกองกำลังอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์สั่งเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่มีอำนาจให้เดินทางออกจากอิรัก เนื่องจากกังวลต่อภัยคุกคามจากกองกำลังของอิหร่าน ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเป็นการถอนเจ้าหน้าที่สหรัฐออกจากสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดด และกงสุลสหรัฐในเมืองเออร์บิล ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการด้านวีซ่าจะถูกระงับเป็นเวลาชั่วคราว (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์"ปฏิเสธข่าวเตรียมส่งทหาร 120,000 นายเข้าประจำการในตอ.กลางเพื่อต่อสู้อิหร่าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะส่งกำลังทหารกว่า 120,000 นายเข้าไปประจำการที่ตะวันออกกลางเพื่อต่อสู้กับอิหร่าน ปรณ.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า "นี่เป็นข่าวปลอม สำหรับคำถามที่ว่าผมจะทำหรือไม่ นั่นแน่นอนว่าผมคงทำ แต่เรายังไม่มีแผนการดังกล่าวในตอนี้" (อินโฟเควสท์)

ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติด้านไอที ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารประกาศเหตุฉุกเฉินระดับชาติเพื่อปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหรัฐฯ จากภัยคุกคามต่างชาติ และห้ามบริษัทสหรัฐฯ ใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทต่างชาติ เนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำเนียบขาวอธิบายเพิ่มเติมว่า คำสั่งฉบับนี้เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการคว่ำบาตรของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อจีน เพื่อปกป้องอเมริกาจากศัตรูที่สร้างและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ จึงให้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในการออกคำสั่งห้ามการติดต่อทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคง

ของชาติ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าบริษัทต่างชาติที่เป็นภัยคุกคามคือบริษัทอะไร แต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหมายถึงบริษัท หัวเว่ย ผู้นำด้านโทรคมนาคมของจีน ซึ่งหลายประเทศนำโดยสหรัฐฯ มีความกังวลว่า รัฐบาลจีนอาจใช้อุปกรณ์เพื่อการสอดแนม แม้หัวเว่ยจะยืนยันมาตลอดว่าบริษัทไม่ได้เป็นภัยคุกคาม (ศูนย์ข่าวแอฟริกา)

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. สวนทางคาดการณ์เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น 0.2% นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเพิ่มตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนมี.ค.เป็นพุ่งขึ้น 1.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2560 จากเดิมที่ระดับ 1.6% หลังจากที่ว่าลง 0.2% ในเดือนก.พ. การปรับตัวลงของยอดค้าปลีกในเดือนเม.ย.ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของยอดขายรถยนต์ เมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านติดตัวสูงสุรอบ 7 เดือน พ.ค. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 3 จุด สูงระดับ 66 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองโดยทั่วไปที่เป็นบวก (อินโฟเควสท์)

เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาวะธุรกิจพุ่งสูงสุด 6 เดือนในพ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา นิวยอร์ก รายงานในวันนี้น่าว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ติดตัวขึ้น 8.0 จุด สูงระดับ 17.8 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีจะร่วงลงสู่ระดับ 8.0 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)

อดีตซีอีโอ"โกลด์แมน แซคส์"หนุน"ทรัมป์"ใช้มาตรการภาษีต่อจีน ซีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ นายลอร์ด แบลงค์ไฟน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใช้มาตรการภาษีต่อจีน อาจไม่ใช่แนวคิดที่แย่ และการเรียกเก็บภาษีถือเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ นายแบลงค์ไฟน์กล่าวว่า สหรัฐอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีในขณะนี้ แต่สิ่งนี้จะกระทบจีนในระยะยาว "การกล่าวว่ามีมาตรการภาษีได้ส่งผลกระทบต่อเรา ถือเป็นการพูดที่ผิดประเด็นเนื่องจากเงินที่พาดการค้ามากกว่าเรา และจะเป็นฝ่ายสูญเสียมากกว่า" นายแบลงค์ไฟน์ระบุ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 115.97 จุด รับข่าวสหรัฐชะลอแผนเก็บภาษีรถยนต์ยุโรป ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) ขานรับรายงานข่าวที่ว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษี

รถยนต์นำเข้าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้า และยังช่วยสกัดปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีนและสหรัฐฯ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,648.02 จุด เพิ่มขึ้น 115.97 จุด หรือ +0.45% ขณะที่ดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 2,850.96 จุด เพิ่มขึ้น 16.55 จุด หรือ +0.58% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,822.15 จุด เพิ่มขึ้น 87.65 จุด หรือ +1.13% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบเยน, ฟรังก์ หลังสหรัฐฯ-จีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราเงินนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินในกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินเยนและฟรังก์ หลังจากทางการจีนและสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาด ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.55 เยน จากระดับ 109.63 เยน ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.1203 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1207 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมันดิบดิบ 24 เซนต์ รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันถูกกระทบจากวิกฤติตะวันออกกลาง สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯออกแถลงการณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่บางส่วนของสหรัฐฯเดินทางออกจากอิรัก เนื่องจากกังวลต่อภัยคุกคามจากกองกำลังของอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 24 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 62.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.ปี สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 53 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 71.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ปีนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$1.5 นลท.ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐฯ-จีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐฯและจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ขยายตัวน้อยกว่าคาดการณ์ในเดือนเม.ย. สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์ หรือ 0.12% ปิดที่ 1,297.8 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

สนง.สถิติเยอรมนีเผย GDP ขยายตัว 0.4% ใน Q1 รับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนสดใส สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีขยายตัว 0.4% ในไตรมาส 1/2562 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว GDP ไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 0.7% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เช่นกัน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าว"ทรัมป์"อาจเลื่อนเก็บภาษีนำเข้ายุโรป ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์ทะยานขึ้นขานรับข่าวที่ว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.46% ปิดที่ 378.06 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,374.26 จุด เพิ่มขึ้น 32.92 จุด หรือ +0.62% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,099.57 จุด เพิ่มขึ้น 107.95 จุด หรือ +0.90% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: พutschีปิดบวก 55.35 จุด เหตุตลาดคลายวิตกกังวลสงครามการค้า, ปอนด์อ่อนหนุนหุ้นส่งออก สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 62)--ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและยุโรป จะคลี่คลายลง และการที่เงินปอนด์อ่อนค่าลง ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,296.95 จุด เพิ่มขึ้น 55.35 จุด หรือ +0.76% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 121.33 จุด หลังหุ้นจีนพุ่งหนุนตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันนี้ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นจีนได้ช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีน ดัชนีนิเกอิปิดบวก 121.33 จุด หรือ 0.58% แตะที่ 21,188.56 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

ปธน.จีนเรียกร้องเอเชียผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งจีน ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่จีนถูกรุมเร้าไปด้วยสงครามการค้าตอบโต้ที่ดุเดือดมากขึ้นอันเนื่องมาจากสหรัฐฯ ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม Conference on Dialogue of Asian Civilizations ที่กรุงปักกิ่งว่า ประชาชนในเอเชีย

ต่างต้องการให้เอเชียเปิดกว้างและเป็นหนึ่งเดียวกัน เราหวังว่า ประเทศต่างๆจะร่วมกันสร้างชุมชนแห่งเอเชียเพื่ออนาคตที่มีร่วมกันและเพื่อมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันปธน.จีนก็ได้ย้ำถึงเรื่องจิตวิญญาณของการเปิดกว้าง การส่งเสริมการค้า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเงิน (อินโฟเควสท์)

จีนลด RRR สำหรับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เริ่มปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้กับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายแล้วในวันนี้ หลังจากที่มีการประกาศให้ทราบก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางจีนได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ว่า ทางกรการเงินจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ให้กับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมบางราย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป โดยแถลงการณ์จากแบงก์ชาติจีนก่อนหน้านี้ ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ระดับเทศมณฑลประมาณ 1,000 แห่ง จะถูกกำหนด RRR ไว้ที่ 8% ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำ เพื่อปล่อยเงินทุนระยะยาวราว 2.8 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินกู้แก่บริษัทเอกชน รวมถึงองค์กรขนาดเล็กและขนาดย่อม (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยแพร่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 4 เดือนแรกขยายตัว 6.1% สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 15.6 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้ว่าลดลง 0.2% จากช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ แต่ก็ขยายตัวรวดเร็วกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการขยายตัว 5.9% รายงานระบุว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยภาครัฐ ปรับตัวขึ้น 7.8% ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ส่วนการลงทุนโดยภาคเอกชน ปรับตัวขึ้น 5.5% ซึ่งลดลง 0.9% จากช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยแพร่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วง 4 เดือนแรกขยายตัว 11.9% สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่มีการขยายตัว 11.8% (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยแพร่ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 7.2% เทียบรายปี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับกว่า 3 ล้านล้านหยวน (4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงจากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 8.7% ส่วนในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. ยอดค้าปลีกซึ่งเป็นมาตรวัดการอุปโภคบริโภคนั้น ปรับตัวขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจากช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ที่มีการขยายตัว 8.3% (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยแพร่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 5.4% เทียบรายปี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย. ลดลง 3.1% จากอัตราการขยายตัวในเดือนมี.ค. แต่ก็ขยายตัวรวดเร็วกว่าในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้อยู่ประมาณ 0.1% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 55.07 จุด หลังจีนเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้พุ่งสูงขึ้น ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการในวันนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 55.07 จุด หรือ 1.91% ปิดที่ 2,938.68 จุด สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับกว่า 3 ล้านล้านหยวน (4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่มีการขยายตัว 11.8% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 146.69 จุด คลายกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐกำลังอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการทำข้อตกลงกับจีน ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 146.69 จุด หรือ 0.52% ปิดวันนี้ที่ 28,268.71 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

สนง.สถิติเผยแพร่ดัชนีชี้ขาดดุลการค้ามากสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเม.ย. สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ร่วงลง 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเดือนเม.ย.ลดลง 6.6% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้อินโดนีเซียมีขาดดุลการค้าพุ่งขึ้นแตะระดับ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขขาดดุลสูงสุดนับตั้งแต่สำนักงานสถิติได้เริ่มรวบรวมข้อมูลในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า การขาดดุลการค้าจำนวนมากนั้น ทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก (อินโฟเควสท์)

ผู้นำสูงสุดอิหร่านล้มไม่เจรจากับสหรัฐ แม้ถูกคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าหลัก นายอัยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านจะไม่เจรจากับสหรัฐ และการต่อต้านเป็นเพียงทางเลือกเดียว นายคาเมนีได้ทวีตข้อความระบุว่า "การเจรจาเป็นเหมือนยาพิษตราบไคที่สหรัฐยังคงทำที่เดิมไว้ และด้วยรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้ก็คือยาพิษเองด้วยซ้ำ" (อินโฟเควสท์)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 200 จุด วิดหนัก อิตาลี ขณะจับตาสงครามการค้า ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 200 จุดในวันนี้ โดยนักลงทุนวิตกต่อปัญหาหนี้สินของอิตาลี ขณะที่จับตาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,114.88 จุด ลดลง 203.65 จุด หรือ 0.55% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ธปท.มีมติให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ธนาครแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น ธนาครแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (อินโฟเควสท์)

กสิกรไทยคาดจีดีพี Q1/62 โต 3.2% นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาครกสิกรไทยเปิดเผยในงานสัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ค่าเงินและตลาดหุ้น ว่า กสิกรไทยมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 และเตรียมจะปรับลดการขยายตัวของการส่งออกเช่นกันจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ทั้งนี้ ขอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะมีการรายงานในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคมนี้ ก่อนหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาปรับลดประมาณการณ์ลง แต่ทางธนาครกสิกรไทยคาดว่าจีดีพีไตรมาสแรกจะโตเติบร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไอ.เอ็น.เอ็น.)

นายกฯ ยันสรรหาส.ว.ดำเนินการขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบแล้ว ยันได้นายกใหม่มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีแนะนำพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ว่า ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งการคัดค้านก็เป็นไปตามขั้นตอน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอบข้อซักถามถึงความคาดหวังที่จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่า ส่วนตัวไม่ได้คาดหวัง และขออย่าคาดหวัง เพราะขณะนี้ยังไม่ได้เปิดประชุมสภาฯ และตามขั้นตอนก็ต้องเลือกประธานสภาฯ ประธานวุฒิสภาก่อน จึงจะได้เลือกนายกรัฐมนตรี แล้ว

มาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าทุกอย่างจะดำเนินการเสร็จสิ้นและทราบบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในเดือนมิถุนายนนี้ (อินโฟเควสท์)

"จรินทร์ วัฒนวิเศษ" คำว่าเก้าอี้หัวหน้าพรรคปชป. หลังคะแนนนำโด่ง นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธานดำเนินการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค กล่าวว่ นายจรินทร์ วัฒนวิเศษ วิชาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับคะแนนโหวตอันดับ 1 สำหรับนายจรินทร์ ถือเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พร้อมทั้งต้องจับตาการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของพรรคว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ (อินโฟเควสท์)

บอร์ดกทพ.อนุมัติต่อสัญญาสัมปทานทางด่วน 3 สัญญา กับ BEM ออกไป 30 ปี แลกยุติคดีข้อพิพาท 1.3 แสนล. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กทพ.วันนี้(15 พ.ค.) ว่าที่ประชุมได้มีมติรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา แนวทางการดำเนินการคดีข้อพิพาทระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) โดยอนุมัติให้มีการต่อขยายสัญญาสัมปทานของ BEM ออกไป จำนวน 3 สัญญา ออกไปสัญญาละ 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วน A ,B ,C), ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน D และ โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (C +) และจะดำเนินการในขบวนการยกเลิกการฟ้องร้องคดีต่างๆต่อไป นายสุรงค์ กล่าวว่า ข้อพิพาททั้งหมด ระหว่างกทพ.และ BEM มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ย ซึ่งมีคดีที่ถึงที่สุดแล้วคือกรณีทางแข่งขัน มูลค่านี้ค่าชดเชย 4.3 พันล้านบาท ซึ่งนับจากศาลมีคำตัดสิน เดือนก.ย. 2561 ยังจะมีดอกเบี้ยเพิ่มอีก ยังมีข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก โดยรวมได้มีการเจรจาปรับลดมูลค่าจาก ข้อพิพาท มาเจรจาที่ประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งกรณีต่อสัญญาอีก 30 ปี จะทำให้ล้างหนี้ทั้งหมด ออกไป (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 12.57 จุด ตามตลาดกลุ่ม TIP กังวลสงครามการค้ากดดัน, รอความชัดเจนตั้งรัฐบาล SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,621.27 จุด ลดลง 12.57 จุด (-0.77%) มูลค่าการซื้อขาย 49,847.24 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่ม TIP ที่ร่วงลงถ่วงหน้า จากความกังวลผลกระทบสงครามการค้าจีน-สหรัฐขยับเยื่อ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศยังคงกดดันหลังตลาดหุ้นเสถียรภาพรัฐบาลใหม่ จุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ประเมิน SET INDEX ฟุ้งนี้ ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน รับแรงขาย Sell on fact บริษัทจดทะเบียนประกาศงบ รอบุททำที่การประชุมสภาฯในสัปดาห์หน้า พร้อมให้แนวรับ 1,620 จุด ส่วนแนว

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ด้าน 1,640 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,621.27 จุด ลดลง 12.57 จุด (-0.77%) มูลค่าการซื้อขาย 49,847.24 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯ และจุดสูงสุดที่ 1,638.94 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,621.27 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 105,944 ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 105,944 ล้านบาท ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve หนึ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 7,644 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 7,670 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 26 ล้านบาท โดยในวันนี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี (LB28DA) วงเงิน 25,000 ล้าน

บาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.4294% เท่ากับ Yield ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.23 เท่าของวงเงินประมูล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.58 ระหว่างวันผันผวน ตามปัจจัยแวดล้อม-กังวลเศรษฐกิจไทย-การเมืองยังไม่นิ่ง นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 31.58 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.54 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.49-31.61 บาท/ดอลลาร์ "วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างและผันผวนจากปัจจัยแวดล้อม...วันนี้ Sentiment เกี่ยวกับสงครามการค้าเริ่มดีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ออกมาแสดงมุมมองในด้านบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยระบุว่า สหรัฐฯกำลังอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการทำข้อตกลงกับจีน" นักบริหารเงิน กล่าว (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ญี่ปุ่น
- ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย. จีน
- ดอลลาร์ค่าเดือนมี.ค. อียู
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย. สหรัฐ
- ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 13				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Official Reserve Assets	Apr	\$1293.5b	--	\$1291.8b
Leading Index CI	Mar P	96.3	96.3	97.1
Coincident Index	Mar P	99.6	99.6	100.4
Tuesday 14				
	Release	Actual	Cons.	Prior
EU Industrial Production SA MoM	Mar	-0.3%	-0.3%	-0.2%
Industrial Production WDA YoY	Mar	-0.6%	-0.8%	-0.3%
ZEW Survey Expectations	May	-1.6	--	4.5
JP BoP Current Account Balance YoY	Mar P	¥2847.9b	¥3020.0b	¥2676.8b
Trade Balance BoP Basis	Mar P	¥700.1b	¥839.5b	¥489.2b
Bank Lending Incl Trusts YoY	Apr	2.4%	--	2.4%
Wednesday 15				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US Retail Sales Advance MoM	Apr	-0.2%	0.2%	1.6%
Retail Sales Ex Auto MoM	Apr	0.1%	0.7%	1.2%
Industrial Production MoM	Apr	-0.5%	0.0%	-0.1%
EU GDP SA QoQ	1Q P	0.4%	0.4%	0.4%
GDP SA YoY	1Q P	1.2%	1.2%	1.2%
JP Machine Tool Orders YoY	Apr P	-33.4%	--	-28.5%
CH Industrial Production YoY	Apr	6.2%	6.5%	6.5%
Retail Sales YoY	Apr	7.2%	8.6%	8.7%
Thursday 16				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US Philadelphia Fed Business Outlook	DEC	--	0.4%	0.2%
Continuing Claims	18-Nov	--	0.4%	0.4%
EU Trade Balance NSA	OCT	--	0.20%	0.20%
Friday 17				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US Leading Index	NOV	--	0.1	0.1
EU CPI Core YoY	NOV	--	0.0	0.0
CPI MoM	NOV	--	0.0	0.0
CPI YoY	NOV	--	1.7	1.6
JP Tertiary Industry Index MoM	OCT	--	2.3%	2.3%
Tokyo Dept Store Sales YoY	OCT	--	1.1%	1.5%
Nationwide Dept Sales YoY	OCT	--	1.0%	1.0%
TH Foreign Reserves	16-Dec	--	0.6%	0.6%

As of 16-May-19

Thai Stock Market	15-May-19	Chg	%Chg.
SET	1,621.27	-12.57	-0.77%
SET50	1,078.60	-7.99	-0.74%
SET100	2,378.73	-18.84	-0.79%
MAI	345.94	-5.81	-1.65%
Institution Net Position	623.75		
Proprietary Net Position	-1,163.70		
Foreign Net Position	-847.69		
Individual Net Position	623.75		
Total Trading Value	36,430.63		

Major Indices	15-May-19	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,648.02	+115.97	+0.45%
S&P 500	2,850.96	+16.55	+0.58%
Nasdaq	7,822.15	+87.66	+1.13%
STOXX Europe 50	3,350.00	+25.00	+0.75%
FTSE 100	0.00	+0.00	#DIV/0!
DAX	12,099.57	+107.95	+0.90%
Nikkei 225	21,188.56	+121.33	+0.58%
Shanghai Composite	2,938.68	+55.07	+1.91%
Hang Seng	28,268.71	+146.69	+0.52%
KOSPI	2,092.78	+10.94	+0.53%
BES Sensex	37,114.88	-203.65	-0.55%
Jakarta Composite	5,980.89	-90.31	-1.49%
Philippines Composite	7,537.26	-39.45	-0.52%
Ho Chi Minh	976.96	+1.32	+0.14%

Crude Commodities	15-May-19	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	62.09	+0.77	+1.26%
Dubai (\$/bl)	70.64	+0.24	+0.34%
Brent (\$/bl)	71.92	+1.01	+1.42%
NYMEX (\$/bl)	62.02	+0.24	+0.39%
COMEX Gold	1,296.30	+1.60	+0.12%
Batic Dry Index	1,032.00	-11.00	-1.05%

Exchange Rate	15-May-19	14-May-19	%Chg.
USD/THB	31.53	31.50	+0.10%
EUR/USD	1.1202	1.1204	-0.02%
USD/JPY	109.55	109.60	-0.05%
GBP/USD	1.2842	1.2905	-0.49%
USD/CHY	6.8751	6.8749	+0.00%
USD/KRW	1,185.77	1,186.92	-0.10%
Dollar Index	97.554	97.516	+0.04%

Thai Bond Market	15-May-19	14-May-19	%Chg.			
Total Return Index	282.10	283.35	-0.44%			
Outright/ Cash Trading	105,943.70	122,268.41	-13.35%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
15-May-19	1.6379	1.6979	1.7609	1.7990	1.8221	1.8777
Change (bps)	+0.13	+0.13	+0.03	-0.04	-0.05	+0.15
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.0824	2.2742	2.5253	2.8431	3.0744	3.2786
	-0.07	+0.00	-0.11	-0.15	+0.14	+0.06

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Bond Yield	2.42	2.16	2.12	2.15	2.37	2.82
Change (bps)	+1.00	-4.00	-5.00	-5.00	-5.00	-4.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้